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เร่ิมประชุม     เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  มาครบองคประชุม 

(นางมณฑา  สมมาตย)  แลว จํานวน ๑๗ ทาน   ดิฉันขออนุญาตอานประกาศเรยีกประชุมฯ คะ   

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง  เรียกประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑   ประจําป  ๒๕๖๒   

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา โดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

มีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองเสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลาไดพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๖๑  ตลอดจนญัตติตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลาและทองถ่ินตอไป  

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๒   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาจึงประกาศเรียกประชุม

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจําป ๒๕๖๒  

มีกําหนด ๗ วัน นับตั้งแตวันที่   ๑๔  กุมภาพันธ   ๒๕๖๒  เปนตนไป  จึง

ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันท่ี ๖  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ.  

๒๕๖๒   ลงชื่อ นายมะหะมะ  วาแมดีซา  ประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา  

ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญคะ    

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาและทานผูมีเกียรติ   

(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกทาน ผมรูสึกเปนเกียรติและยินดีอยางยิ่ง ที่ไดเปดการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา และไดทําหนาที่ประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลาในวันน้ี สําหรับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาใน

ครั้งนี้  เปนการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๒  ซึ่งไดกําหนดเปด

สมัยประชุมในคร้ังนี้  เนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองใหสภาฯ ได

พิจารณาในญัตติท่ีทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดเสนอ เพื่อให

เปนไปตามท่ีระเบียบกําหนด และเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลาและทองถิ่นตอไป 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา    บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป  ๒๕๖๒ ณ 

บัดนี้ 

  ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ      

๑. สําหรับการประชุมวันนี้ มีคณะครูและสภานักเรียนจากโรงเรยีน

พัฒนาวิทยา มารวมรับฟงการประชุม ทางสภายินดีตอนรับครับ 

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๔ ไดแก  

    - การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔  เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑๐  เม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 

๑๑  เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

    - การอนุมัติแกไขคําชี้แจงโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ ๖  เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

สําหรบัรายละเอียดไดจัดวางไวบนโตะทุกทานแลวนะครบั 

๓. ทานสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  ยังมาไมทันเพราะรถยนตเสียกลางทาง 

เดี๋ยวตามมาครบั     

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังท่ี ๑  ประจําป  ๒๕๖๑  

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

เรียนเชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ    

เลขานุการคณะกรรมการ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

ตรวจรายงานการประชุม  กระผมนายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต 2 อําเภอบันนังสตา 

(นายไฟซอล  ยูโซะ) เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ขอรายงานผลการตรวจ

รายงานการประชุม  ดังนี้ 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   คร้ังที่  ๑/

๒๕๖๒   วันพฤหัสบดีที่ ๓๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอง

ประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ชั้น ๔   

ผูมาประชุม 

๑. นายมะรอซ ิ รอยิง  สมาชิกสภา อบจ.  เขต  ๓  อ.ยะหา ประธานกรรมการ   

๒. นายอุสมาน  หะยีมะเระ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๗  อ.เมือง  กรรมการ 

๓. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.ธารโต  กรรมการ 

๔. นายอับดุลฮาเล็ม สมาแอล สมาชิกสภา อบจ. เขต ๑ อ. ยะหา กรรมการ   

๕. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.  เขต ๓ อ. บันนงัสตา  กรรมการ 

๖. นายมะดารี  ยะยือริ สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.กรงปนัง  กรรมการ 
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เลขานุการคณะกรรมการ  7. นายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.เขต  ๒  อ.บันนังสตา   

ตรวจรายงานการประชุม              กรรมการและเลขานุการ  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐ น.   

เมื่ อคณะกรรมการมาครบองคประชุมแลว นายมะรอซิ  รอยิง    

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม  

ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ  ประธานไดเนนย้ําให

คณะกรรมการทุกทานไดตรวจสอบคําถูกคําผิด ตลอดจนเนื้อหาสาระวาได

ใจความถูกตองตรงกันหรือไม รวมถึงการพิจารณาขอเสนอแกไขขอความ 

สําหรับการตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้ คือ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังท่ี ๑ 

ประจําป ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๑       

ประธาน  ได ให เจ าหน าที่ เป ด เทป บั นทึ กการประชุ ม   เพ่ื อ ให

คณะกรรมการทุกทานไดพิจารณาตรวจสอบ  รายงานการประชุมสภาฯ  จนแลว

เสร็จ  ปรากฏวา ไมมีการขอเสนอขอแกไขขอความ  เพิ่มเติมแตประการใด   

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. ลงชื่อ นายไฟซอล  ยูโซะ  เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม   บันทึกการประชุม  ขอบคุณมากครับ      

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิก ทานใดจะเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมรายงานการ

ประชุม  เชิญครับ  ไมมีสมาชิกทานใดจะเปลี่ยนแกไขใชไหมครับ ถาไมมีผมจะ

ขอมติที่ประชุมครับ เชิญทานเลขานุการสภานับองคประชุมครับ  องคประชุม

ครับ ๑๗ ทาน ครบองคประชุมครับ  

ตอไปผมขอมติที่ประชุมครบั   สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุม 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังท่ี ๑  ประจําป  ๒๕๖๑    เมื่อวันที่  ๒๗  ธันวาคม  

๒๕๖๑    โปรดยกมือครับ  รับรอง ๑๗  เสียงครับ  สมาชิกทานใดไมรับรอง

รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป  ๒๕๖๑    เมื่อวันที่  

๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  โปรดยกมือครับ  ไมมีนะครับ  งดออกเสียง ไมมีนะครับ    

มติที่ประชุม เปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๑ 

จํานวน ๑๗ เสียงครับ ไมรับรอง ไมมี    

  ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติ  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๕ โครงการ 

วงเงิน ๓๘,๗๓๖,๐๐๐.-บาท   เชิญทานนายก อบจ.ยะลา แถลงเสนอญัตติครับ 
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นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

(นายมุขตาร  มะทา) กระผมนายมุขตาร มะทา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติ  

เร่ือง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินคงเหลือที่จะนํามาใชจายเพ่ือการพัฒนาได 

จํานวน ๔๐,๖๑๑,๔๔๖.๐๘ บาท โดยขอใชจาย จํานวนเงิน ๓๘,๗๓๖,๐๐๐ บาท 

เพ่ือดําเนินการตามโครงการท่ีอยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ดังนี้ 

  ๑. โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต รหัส

ทางหลวงทองถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๑๑  สายบานบุดี ตําบลบุดี อําเภอเมืองยะลา – 

บานกือแล ตําบลเนินงาม อําเภอรามัน จังหวัดยะลา เพ่ือจายเปน คาซอมสราง

ผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 

๒.๕๕๐ กิโลเมตร ไหลทางกวางขางละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 

๒๐,๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) งบประมาณ ๑๒,๘๙๘,๐๐๐ บาท 

  ๒. โครงการเสริมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต รหัส

ทางหลวงทองถิ่น ยล. ถ ๑ – ๐๐๔๐  บานพงยือไร ตําบลบันนังสาเรง – บาน

มลายูบางกอก ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อจายเปนคา

เสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร – 

๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑.๔๐๐ กิโลเมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

(ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) งบประมาณ ๔,๘๔๙,๐๐๐ บาท 

  ๓. โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต รหัส

ทางหลวงทองถิ่น ยล. ถ ๑ – ๐๐๓๘  สายบานบาตะติงงี ตําบลกอตอตือระ – 

บานเจาะลีมัส ตําบลเนินงาม อําเภอรามัน จังหวัดยะลา เพ่ือจายเปนคาซอม

สรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 

๓.๕๗๐ กิโลเมตร ไมมีไหลทาง  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๒๑,๔๒๐ ตารางเมตร 

(ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) งบประมาณ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท  

  ๔. โครงการซอมสรางและเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติก-

คอนกรีต รหัสทางหลวงทองถ่ืน ยล. ถ ๑ – ๐๐๒๕  สายบานยะหา ตําบลยะหา 

อําเภอยะหา–บานลาที ตําบลเปาะเสง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพ่ือจาย

เปนคาซอมสรางและเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต ผิวจราจร

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๔๐๐ กิโลเมตร ไหลทางกวางขางละ ๑.๐๐ เมตร หรือ 

        มีพื้นท่ีไมนอยกวา ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด)  



   

~ 6 ~ 
 

นายก อบจ.ยะลา  งบประมาณ ๖,๖๒๕,๐๐๐ บาท 

๕. โครงการกอสรางถนนผิวจราจรดินซีเมนตปรับปรุงคุณภาพดวยยาง

ธรรมชาติ ถนนสายหนาโรงเรียนกีฬา ตําบลทาสาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัด

ยะลา เพื่อจายเปนคากอสรางถนนผิวจราจรดินซีเมนตปรับปรุงคุณภาพดวยยาง

ธรรมชาติ ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ – ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๒๘๖ กิโลเมตร ไมมีไหล

ทาง หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา ๑,๖๕๕ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ท่ีกําหนด) 

งบประมาณ ๘๖๔,๐๐๐ บาท 

เหตุผล  เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไมมีงบประมาณเพ่ือ

การดําเนินการโครงการดังกลาว ดังนั้น  เพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน

ในพ้ืนท่ีเปนการเรงดวน ประกอบกับ สนองนโยบายเรงดวนของรัฐบาล/กรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น ในการแกไขปญหายางพาราตกต่ํา จึงจําเปนตองนํา

เงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาที่เก็บรักษาไวมาตั้งจายเปน

โครงการใชจายเงินสะสมองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใช

จายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้  

(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่

เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือ

บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(๒) ไดสงเงนิสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบแลว 

(๓) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา 

สามเดือนและกันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปน้ัน เพื่อเปน

คาใชจายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน    

(๔) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ตองดําเนินการกอหน้ีผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หาก

ไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะ

การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 
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นายก อบจ.ยะลา  จึงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา พิจารณา

อนุมัติใชจายเงนิสะสมฯ ดังกลาวตอไป 

ผมขออนุญาตที่จะชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องของเงินสะสม เงินสํารองจายที่

จําเปน ซึ่งงบดุลอันนี้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคา ๒๕๖๒  เงินสะสมที่นําไปใชได ณ 

ปจจุบัน หลังจากตรวจสอบยอดเงนิและหักเงินสะสมที่ตองฝาก กสท.หรือ กสอ.

แลว องคการบริหารสวนจังหวัดยะลามีเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒  

จํานวน ๙๐,๕๒๐,๔๙๑.๖๑ บาท  ซึ่งตามระเบียบแลว จะตองกันเงินตาง ๆ ดังน้ี 

สํารองจายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแลวแตยังไมไดจาย แตยังไมได

ดําเนินการหรืออยูระหวางการดําเนินการและยังไมไดเบิกจาย มีอยูประมาณ 

๒๕,๑๖๙,๐๐๐ บาท หมายถึงวาเงินสะสมที่เราไดรับการอนุมัติจากสภา แตยัง

ไมไดเบิกจาย อันนี้ตองกันไวในกรณีที่จะตองจาย เมื่อการดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว  

อีกยอดที่จะตองกันก็คือ ๙๐ ลาน หักจากเงินสํารองจาย เงินสะสมที่ยัง

ไมไดจายนั้น จะมีเงินสะสม ๖๕,๓๕๑,๔๙๑.๖๑ บาท สํารองบุคลากร ประมาณ

สามเดือน ก็คือในเรื่องของเงินเดือนตาง ๆ นั้น ประมาณ ๑๙,๗๐๒,๕๓๓.๓๐ 

บาท อีกยอดหนึ่งก็คือ สํารองจายกรณียังไมไดรับเงินจัดสรรเงินอุดหนุน ก็คือเงิน 

บําเหน็จบํานาญขาราชการครูถายโอน อันนี้ประมาณสามเดือน ประมาณ 

๕๒๕,๑๒๙.๓๓ บาท มีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชได มีเงนิสะสมคงเหลือครับ ก็

ประมาณ ๔๕,๑๒๓,๘๒๘.๙๘ บาท ตองไปสํารองกรณีสาธารณภัยอีก ๑๐% ก็

เทากับ ๔,๕๑๒,๓๘๒.๙๐ บาท มีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจริง ๆ ก็เทากับ 

๔๐,๖๑๑,๔๔๖.๐๘ บาท วันนี้มาขออนุมัติสภา ๓๘,๗๓๖,๐๐๐ บาท ซึ่ง

โครงการตาง ๆ ตามท่ีผมไดเรียนใหสภาทราบ ก็คือ จํานวน ๕ โครงการ นะครับ 

ก็ขอความกรุณาใหสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อที่จะไดบรรเทาความ

เดือดรอนของพ่ีนองประชาชน และเพ่ือเปนการสนองนโยบายของรัฐบาล ใน

เรื่องของการแกปญหายางพาราตกต่ํา นโยบายของกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน ในเร่ืองของการใชยางพารานะครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ เชิญทานอารียะ ครับ 

นายอารียะ  บินมีน  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายอารียะ  บินมีน  สมาชิกสภา อบจ.เขต ๕ อําเภอเมือง ตามที่ทาน

นายกไดเสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๕ โครงการ วงเงิน ๓๘,๗๓๖,๐๐๐.-บาท  

โครงการที่ ๑  กับโครงการที่ ๒  ผมเห็นดวยครับ เพราะวาโครงการที่ ๑ นั้น 

เปนเขตรอยตออําเภอเมืองกับอําเภอรามัน ซึ่งเสนทางสายนี้มีประชาชนสัญจรไป 
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นายอารียะ  บินมีน มาเปนจํานวนมาก และอีกโครงการหนึ่ง โครงท่ี ๒ โครงการนี้เปนหลุมเปนบอมา

นาน ทานนายกไดขออนุมัติเงินสะสมคร้ังนี้ ผมเห็นดวยครบั ขอขอบคณุครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญครับทานมะรุสะดี ครับ 

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมะรสุะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๓ อําเภอบันนังสตา  ตาม

ญัตติที่ทานนายกไดนําเสนอตอสภาในวันนี้ ก็คือเรื่องการขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒  ยอดเงิน

งบประมาณที่ขออนุมัติจายขาดในวันนี้ก็คือ ๓๘,๗๓๖,๐๐๐ บาท ประกอบไป

ดวยโครงการทั้งสิ้น จํานวน ๕ โครงการ ครับ ตามเหตุผลท่ีทานนายกไดพูดถึง 

ประการแรกก็คือ  เปนนโยบายของทางรัฐบาล  และประการที่สอง ก็เปนเรื่อง

ของการชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งมีราคาตกต่ํามากในปจจุบันนี้ 

ซึ่ง ๔ โครงการ จะเห็นวาเปนโครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลท  

ติกคอนกรีต ๔ โครงการ ตามที่ทานไดเสนอในวันนี้ สวนท่ีผมอยากจะอภิปราย 

ในโครงการที่ ๕ ครับ เปนหนึ่งโครงการที่ไมไดแตกตางจาก ๔ โครงการ ตามที่

กลาวครับ ซึ่งเปนโครงการกอสรางผิวจราจรดินซีเมนตปรับปรุงดวยคุณภาพยาง

ธรรมชาติ โครงการนี้ผมถือวาเปนโครงการท่ีใหมครับ ซึ่งเราไมเคยปรากฏใน

ขอบัญญัติที่ผานมา ก็เปนการประจวบเหมาะกับทาง อบจ.ไดจัดพวกเราไปดูงาน

ทัศนศึกษา เมื่อวันท่ี ๑๕ - ๑๙  มกราคม ที่ผานมา เราไดไปดูงานที่องคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม วันนั้นเราก็ไดศึกษาในเร่ืองโครงการกอสราง ทาง

โนนเขาเรียกวาพาราดินซีเมนตครับ เราก็ไปดูคราว ๆ ไมไดไปดูสถานที่จริง แตวา

เราไปดูตามภาพ ที่เขานําเสนอใหเราไดดู ก็ถือวาเปนโครงการใหม เปนโครงการ

ใหมของทางเชียงใหม จริง ๆ แลว ทางเรานาจะเปนโครงการแรก แตวันนี้ผมรูสึก

ดีใจ ภูมิใจกับสิ่งที่ไดเห็นในวันนี้ ก็คือวาเราไดนําโครงการนี้มานําปฏิบัติจริงของ

จังหวัดยะลา ผมคิดวาเปนโครงการแรก จะเปนโครงการนํารองของจังหวัดยะลา

ก็วาได จากการไดศึกษาไดเรียนรูแลกเปลี่ยนในวันนั้น ก็ไมรูวาการทําโครงการนี้ 

จากเดิมก็เปนลักษณะโครงการเปนลูกรังธรรมดาครับ ผอ. แตจากโครงการนี้ก็

เสรมิดวยยางพารา ทําใหทราบวาการใชงานของถนนนี้จะใชงานไดประมาณ ๕ ป 

แตจากลูกรังธรรมดาน้ันใชงานแคปสองป เนื่องจากวาพ้ืนที่เรา ยะลาเรามีฝนตก

ชุก การทําถนนลูกรังพอเวลาฝนตกชุกนั้น ทําใหผิวดินเสียหาย ถูกชะลางไปหมด 

เปนหลุมเปนบอ จากโครงการน้ีเสริมดวยยางพาราใชงานไดประมาณ ๕ ป ก็ถือ

วาเปนโครงการท่ีนาจะสงเสริมและก็นาจะพัฒนาใหดีขึ้น แตวันน้ีเราถือวาเปน

โครงการแรก เปนการนํารอง ศึกษาวาพ้ืนที่ของเรานั้นมันเหมาะสมหรือไม 

เพราะพื้นที่เราในภาคใตนั้น อาจจะมีฝนตกชุก อาจจะทําใหผิวดินอาจจะถูกน้ํา

กัดเซาะ ทําใหชํารุด ถาเปนโครงการที่เราใชลักษณะ ผมดูตามภาพที่เขาเสนอ    
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นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ ก็คือเขาฉีดยางพนผสมกับคอนกรีตหนาดินไปบดทําใหลักษณะผิวมันจะเคลือบ

ดวยยางพารา น้ําฝนท่ีตกลงมาจะไมสามารถที่จะกัดเซาะดินที่เราทําโครงการนี้ได 

ก็ตองขอขอบคุณทานนายก ที่ทานไดนําเสนอโครงการนี้ ก็เปนโครงการนํารอง 

หากวาใชประโยชนได มีคุณภาพที่ดี ก็นาจะทําโครงการนี้ตอไป และอีกอยางหนึ่ง

ก็เปนการชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา หากวาโครงการนี้ไดทําอยาง

แพรหลายในทุกจังหวัดของประเทศไทย ผมวาจะชวยเหลือในการ ทําใหราคา 

ยางพาราอาจจะสูงขึ้นครบั ก็ตองขอขอบคุณ ขอบคณุมากครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครบั เชิญครับ  

เชิญทานวรเกียรติ ครับ 

นายวรเกียรติ  ไชยชนะ   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายวรเกียรติ  ไชยชนะ  สมาชิกสภา อบจ.เขต ๒ อําเภอเมือง ตาม

ระเบียบวาระที่ ๓ ที่ทานนายกเสนอญัตตินะครับ สวนในเขตเมืองผมสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา อําเภอเมือง เขต ๒  เปนท่ีทราบวา หวงเวลาที่

ผานมาประมาณสองสามเดือนนั้น มีฝนตกหนัก ถนนหนทางบางสวน มีการชํารุด

บกพรอง ประชาชนสัญจรไมได เลย โชคดีนะครับ ผูบ ริหารเรามีการตั้ ง

งบประมาณในแผนพัฒนาของเราที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดไว รวมท้ังขอ

อนุมัติใชจายเงินสะสมนะครับ ซึ่งที่ประชาชนไดรับในเขตเมือง สําคัญที่สุดเลย

ครับ ในเสนทางโดยเฉพาะสองเสนทาง คือ เสนทางท่ีหนึ่งกับเสนทางที่สอง เปน

รอยตอเมืองยะลากับรามัน ลัดไปยังมาลายูบางกอกนะครับ ถาเรามาดูใน

การจราจรคนสวนใหญก็เดินทางเสนทางขางนอก เสนไปเบตง-ยะลา แตสิ่งท่ีผม

ตั้งขอสังเกต เนื่องจากกวามีนักศึกษาและบุคลากรทานอาจารยมาฟงดวย ขอ

อธิบาย   ยอ ๆ วาสิ่งท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดยะลานําเสนอสูสภา ก็อยู

ภายใตกรอบของกฎหมาย คือ พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๕๒  นี่คือกรอบอํานาจ อันดับแรก อํานาจ

หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด พิจารณาเร่ืองตาง ๆ ที่มีความสําคัญที่

กฎหมายกําหนดไว บางเร่ืองตองผานสภา เร่ืองนี้เปนเรื่องสําคัญเก่ียวกับการใช

จายเงินสะสมองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สวนที่สอง กรอบที่เราสามารถเขา

สภาไดนะครับ ในสวนนี้คือ เปนเร่ืองของ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจ แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 

๒๕๕๓  มาดูสวนนี้ในการท่ีทานนายกเสนอญัตติ สมาชิกบางทานก็เห็นดวย ผม

คิดวาทุกทานเห็นดวย ทําไมตองเห็นดวยนะครับ เพราะวาบรรเทาความ

เดือดรอนใหแกประชาชนในพ้ืนที่ ในขณะเดียวก็เพ่ิมพูนผลผลิตนะครับ บางคนก็

ไมเขาใจวาทําไมตองมีแอสฟลทติก คําวาแอสฟลทติกเดี๋ยวทานนายกอธิบาย

หนอย วามันคืออะไร เพราะวาเรามีคนเขารวมรับฟงการประชุม ทําไมเราตอง 
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นายวรเกียรติ  ไชยชนะ ใชแอสฟลทติก มันมีสวนผสมอะไร ผมเห็นดวยเปนอยางยิ่งครับในสวนตรงนี้ ใน

การมาสรางถนนหนทาง เพราะวาองคการบริหารสวนจังหวัด กรอบของอํานาจ

จริง ๆ ก็มีอํานาจอยูแลวครับ บํารุงรักษา อันที่สองคือบํารุงรักษาถนนหนทาง 

และขณะเดียวกัน ในการบํารุงรักษาดังกลาว ก็สามารถที่จะประสานองคกรอ่ืน

เกี่ยวกับถนนหนทาง แตในสวนตรงน้ีนิดเดียวครับ ผมขอเสนอแนะครับ ก็ดูตาม

วาระท่ี ๓ ในขอที่ ๑  มาพิจารณาดูวาในการกําหนดรายละเอียดท้ังหมด มันก็มี

ไหลทาง แตผมสงสัยวาไหลทางตรงนี้ มันรวมถึงการตั้งคูระบายนํ้าไวไหมเพ่ือ

อนาคตที่จะเชื่อมโยงตอไปในการขออนุมัติงบ คือคําวาไหลทางตรงนี้ครับ ไม

ทราบมีไหม ถาไมมีผมใครขอเสนอความเห็นครับ ผานไปยังทานประธานผานไป

ยังทานผูบริหาร วาในสิ่งท่ีเราจะทําถนนหนทาง หรอืเสริมสรางตาง ๆ นั้น ควรจะ

กําหนดแนวเขตคูระบายไว คูระบายน้ําไวดวย เพราะไมใชวา ทําแลวทําอีกมาทุบ

มาซอม มันเสียงบประมาณครบั ผมขอตั้งขอสังเกตไวเพียงแคน้ีครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ  

เชิญทานอารมัน ครับ  

นายอารมัน  ดาวาลี  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายอารมัน  อาวาลี  สมาชิกสภา อบจ.เขต ๔ อําเภอรามัน ผมตั้ง

ขอสังเกตอยูนิดหนึ่งครับ คือระหวางโครงการปรกติ คือโครงการเสริมสราง

ถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต กับโครงการใหมใชไหมครับ โครงการ

ปรับปรุงคุณภาพดวยยางพาราธรรมชาติ คืออยากจะทราบวา คาเฉลี่ยตรงนี้ คา

กอสรางตอตารางเมตรเดิม ความแตกตางกันประมาณเทาไหรครับ จากโครงการ

ปรกติ กับโครงการใหมตรงนี้ อยากจะทราบวาคาเฉลี่ยตรงนี้ตอตารางเมตร มี

ความตางกันและก็มีความแตกตาง มีความคุมคากันเทาไหรครับ ระหวางสอง

โครงการน้ีครับ ขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานนิลุกมาน ครับ 

นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๔ อําเภอเมือง กอนอ่ืน

ตองขอบคุณทานประธานครับ ทานประธานครับตามญัตติขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา   ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒   จํานวน 

๕ โครงการ ในวงเงินทั้งสิ้น ๓๘,๗๓๖,๐๐๐ บาท  ทานประธานครับตามญัตติ

ดังกลาวนั้น กระผมในนามสมาชิกสภา ไดอานตรวจสอบรายละเอียดของ

โครงการดังกลาวแลว จะเห็นไดวาโครงการทั้งหมด ๕ โครงการนั้น กระผมคิดวา

เปนโครงการท่ีครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งจังหวัดนะครับ และเปนโครงการท่ีดี 

โครงการท่ีสรางแลวประชาชนไดรับประโยชนเปนอยางมาก และตอบสนองความ

ตองการของประชาชนในพ้ืนที่ที่ตั้งของโครงการน้ัน ๆ ทานประธานครับ ในสวน 
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นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี ท่ีผมอยากจะพูดเพ่ิมเติมจากเพ่ือนสมาชิก ก็คือ ในโครงการที่ ๕ ครับ ทาน

ประธานครับ ก็คือ โครงการคากอสรางถนนผิวจราจรดินซีเมนตปรับปรุงคุณภาพ

ดวยยางพาราครับ ตามที่ทานนายกไดเสนอ เปนจํานวนเงิน ๘๖๔,๐๐๐ บาท 

ครับ เปนถนนสายโรงเรียนกีฬา ตําบลทาสาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

ทานประธานครับ โครงการดังกลาวนั้น เปนโครงการหนึ่งที่ผมเห็นแลววา เปน

โครงการใหมครับ เปนคากอสรางถนนผิวจราจรดินซีเมนต ตามเอกสารโครงการ

ดังกลาว เปนการกอสรางถนนนํารองตนแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีจังหวัดยะลา ตามที่ทานนายกไดเสนอและตามที่กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ที่มีความสามารถและศักยภาพ 

ไดทําโครงการนี้ เราอาจจะเรียกไดวาเปนนวัตกรรมใหม ของถนนยางพาราดิน

ซีเมนต หรือ Para Rubber Soil Cement ซึ่งนวัตกรรมนี้ เปนผลงานวิจัยของ 

ผูชวยศาสตราจารย ดอกเตอรระพีพันธ  แดงดันดี  เปนอาจารยประจําภาควิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกลและกระบวนการ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติ

สิรินธรไทยเยอรมัน ครับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตามที่ผมได

ศึกษาขอมูลเบื้องตน ทานประธานครับ ตามขอมูลการวิจัยการกอสรางถนน

ยางพาราดินซีเมนตนั้น  ระยะทาง ๑ กิโลเมตร ปรกติ เขาจะใชปริมาณ นํา

ยางพาราสด Dry Rubber Content  (DRC) ภาษาวิศวกรรม ผมก็ศึกษามาอยาง

นี้ครับ ๓๐ % โดยประมาณครับ หรือ ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ํายางพาราขน 

๖,๐๐๐ กิโลกรัม ตามท่ีผูวิจัยไดนําเสนอ ไดยางธรรมชาติมาผสมกับสารเคมี เพ่ือ

ใชทดแทนในการนําเขาน้ํายา Polymer สังเคราะห จากตางประเทศครับ และ

น้ํายาตัวนี้ซึ่งมีราคาคอนขางสูง ตามที่ผมไดศึกษาอยากจะนําเรียนใหสภาแหงนี้

ไดทราบ เบื้องตนก็คือ ขอดีของถนนยางพาราดินซีเมนตตัวนี้ ก็คือ เพิ่มความ

ทนทานตอแรงกดอัด และก็เพิ่มความทนทานตอแรงดึงและแรงฉีกขาด สามารถ

ปองกันการซึมผานของน้ําไดดี ลดการเกิดฝุนในดินและซีเมนต ทานประธานครับ 

กระผมซึ่งเห็นดวยอยางมาก และหวังวา สมาชิกสภาผูทรงเกียรติในสภาแหงนี้จะ

เห็นดวยเหมือนกระผม ในการอนุมัติเห็นชอบดังญัตติดังกลาวที่ทานนายกได

เสนอมานะครับ จะเห็นไดวาหากโครงการนี้ ไดผานสภาแหงนี้ โครงการก็จะเกิด

ประโยชนมากมายใหกับพื้นที่ดังกลาว และเกิดประโยชนในหลาย ๆ ดาน ไมวา

จะเปนดานเศรษฐกิจก็ดี หรือในดานอื่นอีกมากมายนะครับ และผมก็เชื่อวา

โครงการทั้ง ๕ โครงการ ก็เปนโครงการที่ดี และโครงการท่ีพวกเราทุกคนอาจจะ

เห็นดวย ดังในสภาแหงนี้นะครับ ทานประธานครับ ประเทศไทยเองก็เปน

ประเทศเกษตรกรรมหน่ึงในสินคาเกษตรกรรมท่ีประเทศไทยสงออกเปนจํานวน

มากก็คือ ยางพาราครับทานประธาน จะเห็นวาการใชยางพารามาเปนสวนผสม

ในการกอสรางถนนจะเปนการเขามาชวยพัฒนาใหกับอุตสาหกรรมยางพารา ได 
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นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี ขับเคลื่อนไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะผมเห็นวาในจังหวัดยะลาก็ดี และก็สาม

จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น เกษตรกรสวนใหญ ก็ปลูกยางพาราครับ พี่นอง

เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดยะลา ก็จะไดมีสวนและก็ไดผลประโยชน

ไมมากก็นอยจากโครงการดังกลาวนี้นะครับ และการกอสรางถนนก็เปนการเพ่ิม

พ้ืนท่ีในการสัญจรไปมาใหกับประชาชนไดรับความสะดวกสบายมากขึ้น ฉะนั้น 

เหมือนทานสมาชิกเมื่อสักครูไดกลาววา ถนนดังกลาวนี้ในจังหวัดหลาย ๆ จังหวัด

ในประเทศไทย ก็ไดมีการกอสรางไปแลว โดยเฉพาะอยางเชนจังหวัดเชียงใหม ที่

เราไดไปศึกษาดงูาน ตามโครงการฝกอบรมนะครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ขอใหสรุปเลยนะครับ เม่ือสักครูทานสมาชิก ทานมะรุสะดี อภิปรายไป

แลวนะครับ ขอใหทานนิลุกมาน สรุปเลยครับ   

นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี   ขอบคุณครับทานประธาน ฉะนั้น ผมจะขอบคุณผูบริหารและ อบจ.

ยะลา ที่ไดเห็นความสําคัญกับโครงการดังกลาว ไมวาโครงการที่เกิดขึ้นนั้น เพ่ือ

พัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของพี่นองประชาชนในพ้ืนที่นะครับ 

ลวนเปนไปตามวัตถุประสงคทั้งสิ้นนะครับ ขอบคุณมากครับทานประธาน 

ขอบคณุครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานเฉลิมพล ครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

ทานนายกและฝายบริหาร ทานปลัด และพ่ีนองขาราชการประจํา หัวหนาสวน

ทุกทานครับ กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ  สมาชิกสภา อบจ.เขต ๓ 

อําเภอเมือง กอนอื่นตองขอบคุณทานประธานที่ใหโอกาสกระผมลุกขึ้นมาแสดง

ความคิดเห็นนะครับ กอนท่ีจะอภิปรายแสดงความคิดเห็น ขออนุญาตเรียนทาน

ประธานไวกอนนะครับ กระผมมีประเด็นท่ีละมายคลายคลึงกับเพ่ือนสมาชิกที่ได

กลาวไวแลว แตกระผมมีขอสังเกตบางสวนท่ีอาจจะมีความแตกตาง แตกอนที่จะ

อภิปรายเขาไปในสาระตามญัตติที่ทานนายกไดเสนอญัตติ ใชจายเงินสะสม

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒  อันนี้ตองขอ

อนุญาตชื่นชมอยูสองเรื่อง เร่ืองแรก ตองชื่นชมโครงการหนึ่งสํานักแผนฯ ภายใต

การนําของประธานสภา และก็มีทางทานเลขาอามีนนะครับ ไดไปจัดการดูงานที่

จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเราไดมีความรู โครงการ ๕ โครงการ ที่ทานนายกเสนอญัตติ

มานั้น มันเก่ียวพันอยูกับเร่ืองใหญ อยูสองเรื่องนะครับ ก็คือเรื่อง พาราแอสฟลท

ติก กับเรื่องของดินซีเมนต เร่ืองดินซีเมนตจากการศึกษาดูงานท่ีเชียงใหมเม่ือไม

นานมานั้น ก็จังหวะโปะเชะพอดี เรายังไมเคยไดยินคําเหลานี้มากอนนะครับ ก็ได

ไปดูไดไปแล และวันนั้นที่ผมเอง ผมประทับใจอยูลึก ๆ นะครับวา หลังจากที่ 

อบจ.เชียงใหมเขาฉายสไลด เขาอธิบาย ตรงกับทางเลขาอามีนเขามีความรูอยู

กอนแลว เขาบอกวายะลาเราเตรยีมการที่จะดําเนินการ ก็วันน้ีประชุมสภาใน 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ สมัยแรกนี้นะครับ ก็เร่ืองดินซีเมนตก็มาปรากฏและก็ไปพองกับแนวทางที่ทาน

นายกเสนอญัตติ แตในสวนของเร่ืองของพาราแอสฟลทติกนะครับ เรื่องนี้นาจะ

เกิดท่ีหลังจากที่ไปดูงานที่หาดใหญ พัทลุง แลวก็ไปงานสมาพันธ จากเร่ืองน้ันทํา

ใหสมาชิกสภาของเราขยายความเห็น มีองคความรูในทางปฏิบัติของพาราแอส

ฟลทติก ทั้งสองรายการนี้ ก็นาจะเปนเรื่องใหม ทานประธานที่เคารพครับ ผมได

ฟงการเสนอญัตติของทานนายก และก็มีความกังวลอยูสองเร่ืองในเบื้องตนนะ

ครับ เรื่องแรกทานก็บอกวาเราดําเนินการอยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร

สวนจังหวัด เร่ืองที่สองเปนการแกปญหาความเดือดรอน และก็เร่ืองสุดทาย ก็มี

เร่ืองนโยบายแหงรัฐ พอไดฟงสามประการนี้แลว ในเรื่องเม็ดเงินผมไมใครที่จะ

กังวลสักเทาใด และก็ผมเห็นดวยท่ีการขออนุมัติใชจายเงินสะสม นําเงินนั้นมา

สนองทําตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ที่นําประเด็นนี้มาพูด 

เพราะวา กระผมจําเวลาไมผิดเมื่อเดือนที่แลว ภายใตรัฐบาลนี้ มีการสนับสนุน

และผาน ครม.เก่ียวกับเร่ืองหนึ่งตําบลใหมีหน่ึงถนนลาดยาง ใหมีถนนสามารถที่

จะนํายางพาราไปใช หรือภาษาชาวบาน ก็คือ หนึ่งตําบลใหมีถนนยางพารา ถา

กระผมจําไมผิดนะครับ เรื่องนี้ไดผาน ครม. เพราะฉะนั้น ในเม่ือหลักการและ

เหตุผลมีอยางนี้นั้น ผมเลยเปนความภูมิใจของเพ่ือนสมาชิกสภา เปนความภูมิใจ

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ที่เราไมไดนํารอง แตเราพยายามท่ีจะทําตาม

สนองนโยบายแหงรัฐ ดวยเวลาที่ทันทวงที สิ่งหนึ่งท่ีผมมีความเห็นตางจากเพ่ือน

สมาชิกอยูบาง ก็คือหมายความวา เรากําลังทํางานในขณะที่เราทําได เพราะบาน

เรามันเปนรอนและก็มีฝน อันนี้ตองชื่นชมผานไปยังทางเลขา เทาที่ผมไดฟงเขา

อธิบาย และเขารับที่จะไปดูงานและนําเรื่องนี้มาปรับใชในบานเรา อันนี้เรื่อง

ถนนสี่หาราย ทีนี้มีเพ่ือนสมาชิกถามเกี่ยวกับเร่ืองราคา ผมขออนุญาตไมไดเปน

ฝายบริหาร แตอยากจะนําเรื่องนี้มาตอบ เพราะวาผมจําไมไดวา ถาใชยางพารา

แอสฟลทมันจะสูงกวาถนนธรรมดา ถนนซีเมนต ประมาณ ๓๐% หรือ ๓๕% 

ตัวเลขไมแนนอน แตตัวนี้จากท่ีเราไปฟงในเวทีทางวิชาการ แตวาประโยชนการ

ใชงานนี้จะสูงกวา นั่นคือยางพาราแอสฟลทติก แตนวัตกรรมเมื่อก้ีที่เพ่ือน

สมาชิกกลาวถึงนั้น มันไปอีกกาวหนึ่งแลว จากยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต 

มาเปนดินพาราขึ้นมา เทาที่เราไดไปดู ผมอยากจะขออนุญาตนํามาใหคราว ๆ 

ซึ่งเพื่อนสมาชิกไดดูดวยกัน เขาใชยางพาราขนไปผสมกับดิน หรือไปเคลือบดิน

เอาไว ทําใหถนนสายนั้นจะมีความยืดหยุน มีความคงทนแลวก็ทนกวาปรกติ มัน

เปนการกันน้ํา มันเปนงานทางเทคนิค ซึ่งอันนั้นเราเปนผูรับฟง วันนี้ยะลากําลัง

จะมีถนนที่ตองภูมิใจ ที่เขาเรียกวา ผิวดินซีเมนต นาจะเปนเสนแรกในภาคใต 

เทาที่ผมทราบ ถาเปนถนนผิวยางพาราแอสฟลทติก เสนแรกในภาคใตอยูที่

สงขลา ที่เกาะหมี เพราะฉะนั้น ทานประธานที่เคารพครบั ที่กระผมกลาวมา 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ ท้ังหมดท้ังสิ้นทั้งปวงนั้น เพียงอยากจะเรียนเพ่ือนสมาชิกสภาและอยากจะเรียน

เปนกําลังใจใหกับฝายบริหารและเพ่ือนขาราชการในหองประชุมแหงนี้ในสภา

ของเราวา เราคอนขางท่ีจะทันสมัย เพราะเรื่องนี้มันเปนเรื่องใหมมากที่เพื่อน

สมาชิกสภายกขึ้นมานั้น แลวผมก็ฟงขาวมาตลอดแลวยังชื่นใจวา ออ ครม.เขา

ออกมา ทางเลขาอามีน ก็มาปรับปุบปบ ๆ ออกมาเปนเร่ือง ซึ่งเขาใจวา  จริง ๆ 

เร่ืองนี้เขาคิดไวกอนแลว เพราะฉะนั้น ที่ชื่นชมและเปนขอสังเกตสุดทายที่

อยากจะเรียนทานประธาน ผมตั้งขอสังเกตอยางนี้ครับ ดวยความเคารพตอทาน

ประธานผานไปยังฝายบริหาร แลวก็สํานักชาง อยากใหทานดูแลในเรื่องงาน

เทคนิค ผมไมขัดของในเรื่องญัตติ ผมไมขัดของในเร่ืองงบประมาณ แตผมก็

พยายามท่ีจะอานรายละเอียดในการกอสราง งานนั่นงานนี่ ซึ่งมันเปนงานเทคนิค 

มันเปนองคความรูในเรื่องของชางไป แตอยากจะฝากวาในเร่ืองเหลานี้ สี่หา

โครงการที่ทํามา อยากใหเพ่ิมเติมในเร่ืองงานเทคนิค และวิธีการ เพราะวาเปน

วัสดุท่ีเราใชใหม แลวบานเราคงจะตางจากเชียงใหม ดังที่ทานไปเห็นนะครับ เขา

ใชยางมาฉีดมันสามารถที่จะใชยางไดเยอะกวาพาราแอสฟลท สุดทายแลว ก็ตอง

ขอขอบคุณทานประธานที่ใหโอกาสข้ึนมาชี้แจงเสริมบางสวน เพราะวาท่ีมี

ประสบการณ ไมไดฟงเพ่ือนอาจจะลืม ราคาหรืองบประมาณสูงกวาแนนอนครับ 

แตผลประโยชนที่ได คือ นโยบายของรัฐบาล ณ วันนี้เขาก็มีการเรงรัด เมื่อเชานี้

ก็มีการเสนอขาวที่จะชวยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะยางพารากับปาลม ขอบคุณ

ทานประธานผานไปยังทานนายก ที่เร่ืองน้ีสามารถที่จะทําทันทวงที และก็เหมาะ

กับเวลาบานเรา ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผมคดิวาอภิปรายทั้ง ๖ ทาน มีรายละเอียดพอสมควรครับ ขอเชิญ 

ทานนายก ครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา กอนอื่นก็ตอง

ขอขอบคุณทานสมาชิกผูทรงเกียรติหลาย ๆ ทาน ที่ไดอภิปรายใหการสนับสนุน 

และก็ไดนําองคความรูจากการไปดูงานมาชวยขยายความ เพ่ือใหเกิดความชัดเจน

มากขึ้น ผมขออนุญาตที่จะเพ่ิมเติมกอนท่ีทานสมาชิกจะไดลงมติก็คือวา โครงการ

ท่ีขอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมในวันนี้ก็มีอยูสองสวน สวนที่หนึ่งก็คือ พารา

แอสฟลทติก สวนที่สองก็คือ ผิวจราจรดินซีเมนตปรับปรุงคุณภาพดวยยาง

ธรรมชาติ ซึ่งพวกเราก็ไปดูงานท่ีเชียงใหม ในเร่ืองของดินซีเมนตปรับปรุงคุณภาพ

ดวยยางธรรมชาตินะครับ ก็เทาที่ไดขอมูลรายละเอียดมาในเรื่องของพาราแอส

ฟลทติกนี้  ก็ใชปริมาณยางพาราผสมประมาณ ๕% ครับ  สวนดินซีเมนตนั้น     

ก็เปนไปตามท่ีทานสมาชิกไดอภิปราย ก็คือประมาณ ๓๐% ครับ แตการใชยางใน

เรื่องของดินซเีมนตนั้น ก็คือ ใชน้ํายางสดครบั สวนพาราแอสฟลทติกก็ใชน้ํายาง 
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นายก อบจ.ยะลา สดประมาณ ๕% ไปผสมกับสารเคมีอะไรตาง ๆ ครับ พูดถึงก็คือ ถาจะใชน้ํายาง

ใหมาก ก็ไปทําเร่ืองของซีเมนตซอยครับ ซึ่งจะใชน้ํายางมากกวาพาราแอสฟลท

ติก แตเนื่องจากถนนขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สวนใหญก็เปน

ถนนลาดยาง เพราะฉะนั้น ความเหมาะสมในเร่ืองของการปรับปรุงถนนก็ตองใช

พาราแอสฟลทติกคอนกรีตครับ  แตสําหรับดินซีเมนตอันนี้เปนการทําโครงการ

นํ ารองตนแบบใหกับองคกรปกครองสวนท องถิ่ น ใน พ้ืนที่ จั งหวัดยะลา 

เพราะฉะนั้น ในเร่ืองนี้ในระหวางการดําเนินการโครงการตาง ๆ นั้น เราก็จะเชิญ

ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัดยะลา และก็ชางที่เก่ียวของ

มาศึกษาดูงาน ในเรื่องของดินซีเมนตปรับปรุงดวยคุณภาพยางธรรมชาติครับ ก็

เปนโครงการนํารอง ในเร่ืองของความแตกตาง ในเรื่องของราคาอะไรตาง ๆ น้ัน 

ก็เปนไปตามท่ีเขาศึกษามา สวนรายละเอียดตาง ๆ นั้น ก็ตองไปคุยกับกองชางอีก

ครั้งหน่ึงนะครับ ในเร่ืองของการเปรียบเทียบราคาอะไรตาง ๆ แตตองเขาใจวา

ซีเมนตซอยนั้น มันเหมาะสมในเร่ืองของถนนลูกรังและก็ปรับปรุงเปนซีเมนตซอย

ท่ีเขาเรียก หรือดินซีเมนตปรับปรุงดวยคุณภาพยางธรรมชาติ เมื่อวานทานปลัด

ไปประชุมจังหวัดบูรณาการของกลุมจังหวัดบูรณาการ   ซึ่งทางกรมการปกครอง

ก็จะมีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งถนน    ในเรื่องของซีเมนตซอยนี้เชนเดียวกันครับ 

ก็งบประมาณยุทธศาสตรจังหวัดก็ประมาณ ๓๓ ลาน กระจายไปอําเภอละหนึ่ง

สาย แตของกรมการปกครองนี้หมายถึงวาพื้นดานลางเปนซีเมนตซอย แตเขาจะมี

อีกข้ันตอนหนึ่ งก็คือวา มาทับดวยแอสฟลทติกคอนกรีต เวลาดูนั้นมันก็จะ

เหมือนกับถนนลาดยาง  เพราะเขาปูแอสฟลทติกคอนกรีตทับขางบน แตของเรา

นั้น เนื่องจากวาเราจะเปนตนแบบนํารอง  เพราะฉะนั้ เราจะไมปูแอสฟลทติก 

คอนกรีตทับขางบน ถาดูไปก็เหมือนกับถนนลูกรัง เพราะฉะนั้น ๔ โครงการ เปน

พาราแอสฟลทติก เพราะเราไปปรับปรุงถนนลาดยาง แตโครงการที่  ๕ นั้น 

เนื่องจากพ้ืนท่ีตรงนั้นเปนลูกรัง เพราะฉะนั้น เราก็ไปนํารองในเร่ืองของซีเมนต

ซอย ซึ่งในอนาคตถามันไดผลดี สามารถนํายางมาใชตาง ๆ อันน้ีคอยขยายผล

ตอไปครับ แตสิ่งหนึ่งที่ผมจะเรียนใหกับทานสมาชิกใหทราบวา เนื่องจากเปน

นโยบายของรัฐบาลและก็เปนนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งประเทศ 

และก็เปนนโยบายท่ีใหกับกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะกรมการปกครองไป

ดําเนินการในเรื่องของการใชยางพารา หรือการพยายามที่จะใหมีการใชยางพารา

ภายในประเทศใหมากขึ้น เพ่ือกระตุนราคายางพารา ซึ่งในขณะน้ีเกษตรกร

ชาวสวนยางมีความเดือดรอน เนื่องจากราคายางพาราตกต่ํา  อันนี้เราก็ควรให

การสนับสนุนเปนอยางยิ่ง ผมขออนุญาตที่จะใหรายละเอียดเพ่ิมเติมในเร่ืองของ

การใชยางพารา อยางเชน โครงการที่  ๑ ใชยางพาราประมาณ ๙.๗๙ ตัน  

โครงการท่ี ๒ ใชยางพาราประมาณ ๔.๘๐ ตัน  โครงการที่ ๓ ใชยางพารา 
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นายก อบจ.ยะลา ประมาณ ๑๐.๒๘ ตัน  โครงการท่ี ๔ ใชยางพาราประมาณ ๕.๓๗ ตัน  โครงการ

ท่ี ๕  อันนี้ใชน้ํายางสดประมาณ ๓,๕๔๒ ลิตร รวมปริมาณทั้งหมดประมาณ 

๓๐.๒๔ ตัน สวนอีกโครงการใชน้ํายางสด ๓,๕๔๒ ลิตร อันนี้เฉพาะ อบจ.ยะลา 

ยังมี อบต. ยังมีเทศบาล แลวก็เปนภาพรวมทั้งประเทศ ถึงแมเปนจังหวัดที่ไมมี

เกษตรกรชาวสวนยาง แตเนื่องจากเปนนโยบายในการที่จะกระตุนเศรษฐกิจ เปน

นโยบายที่จะกระตุนราคายางพารา ทุก อบจ. ทุกเทศบาล ทุก อบต. ในประเทศ

ไทยนั้น ตองทําโครงการลักษณะอยางนี้ ทานลองคิดดูวาปริมาณการใชน้ํายางใน

ประเทศจะเพิ่มเทาไหร กรมการปกครองอยางที่ผมไดเรียนวาทานปลัดไปประชุม

เมื่อวาน จังหวัดยะลาใชงบประมาณ ๓๐ กวาลาน ใชน้ํายางไปอีกเทาไหร ใน

เรื่องของซีเมนตซอย ซึ่งผมคิดวาในอนาคตก็จะเปนผลดีกับพี่นองเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีภาคใตของเรา ซึ่งสวนใหญพ่ีนอง

เปนชาวสวนยางครับ ถาทานสมาชิกใหความกรุณาใหความเห็นชอบ เราก็จะมี

การใชน้ํ ายางพาราเพ่ิมขึ้นในจังหวัดยะลาของเรา อยางนอยของ อบจ. ก็

ประมาณ ๓๐ กวาตัน นะครับ อีกอยางหนึ่งก็คือ นอกจากจะเปนการชวย

ชาวสวนยางแลว ในเรื่องความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ในเรื่องของถนน

หนทางก็จะไดรบัการแกไข ทานสมาชิกอาจจะดูรายการถนนแลว ทําไมถนนที่อยู

ในพื้นที่ของเราไมมีอยูในจํานวน ๕ โครงการนี้ ผมก็จะเรียนเพิ่มเติมวา ในสวน

ของการจายขาดเงินสะสม ๕ โครงการ ตามที่ขออนุมัติสภา แตยังมีโครงการที่เรา

ขอจากกรมสงเสริมฯ ในป ๒๕๖๒ ก็อีกจํานวน ๕ เสนทาง ขออนุญาตชี้แจง เพ่ือ

ทานจะไดไปตอบใหกับชาวบานถาเขาถามวาถนนนี้มีอยูในแผนไหม หรือมี

แผนการอยางไรบาง อันหนึ่ง โครงการซอมสรางผิวพาราแอสฟลทติกคอนกรีต 

สายกาบู – ซาเมาะ ตําบลกายูบอเกาะ อันนี้ขอไปงบประมาณ ๒๕๖๒ ครับ ก็

ประมาณเกือบ ๑๐ ลาน โครงการที่สอง บาโงแจเกาะ -  บันนังสตา อันนี้ทาน

สมัง ก็มาสอบถามอยูบอย อันนี้ผมขอไปงบ ๒๕๖๒  ประมาณ ๙ ลานกวาบาท  

อีกสวนหนึ่งก็คือ เนื่องจากถนนสายบาตะตีงี - เจาะรีมัส นั้น มีประมาณ ๗ 

กิโลเมตร เราขอสภาไปประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร สวนที่เหลือขอไปงบ ๒๕๖๒  

เนื่องจากถนนตรงน้ีทรุดโทรมมากครับ ทานมะฮะมะยูโซะ สายบานนากอ – กม.

๓๘ ขอไปป ๒๕๖๒  ประมาณ ๕ ลาน  ทานมะลาวี  ทาสาป – คลองทราย ขอ

ไปป ๒๕๖๒  สวนป ๒๕๖๓  ขอไปอีก ๕ โครงการ ก็คือยุโป–ทุงยามู ทานมะลาวี  

ประมาณ ๙ ลาน  หนาถํ้า – บานถํ้าศิลป – ทาสาป อันนี้เปนถนนที่ เราจะ

สงเสริมในเรื่องของการทองเท่ียว เนื่องจากเปนวัดถํ้า อันนี้ประมาณ ๙ ลานกวา  

ปาลูกาอูเปาะ อีกชวงหนึ่ง แถวชวงฟารมตัวอยางครับ ก็ประมาณ ๙,๙๐๐,๐๐๐ 

บาท  ตลาดเกา อยูในเขตทานนิลุกมาน  เปาะยานิ อันนี้ก็ประมาณ ๘ ลาน ตอง

ขอขอบคุณทางทานสมาชิกสภา ขอบคณุทางผูใหญบานนะครับ ที่ชวยไป 
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นายก อบจ.ยะลา ปรับปรุงแกปญหาเฉพาะหนา เมื่ออาทิตยที่แลว เพราะวาถนนเปนหลุมเปนบอ

มาก แตเราก็ขอไปงบป ๒๕๖๓  แตถายังไงเรามีเงินเหลือจายอะไร ก็จะพยาม

ยามไปทําตรงนี้กอนครับ อีกเสนทางหนึ่งก็คือ ปะตะตีงี – เจาะลีมัส ก็ไปเพ่ิมเติม

ในชวงที่เราไมไดขอสภาในวันนี้นะครับ ถาทานสมาชิกตองการทราบวา งบป 

๒๕๖๒  งบป ๒๕๖๓  อบจ.ขอจากกรมนั้นมีงบอะไรบาง เพ่ือที่จะไดตอบพ่ีนอง

ประชาชนในเร่ืองของเสนทางสัญจรตาง ๆ เราก็พอจะมีขอมูลบางเบื้องตน แตจะ

ไดมาเทาไหรนั้น ก็ขึ้นอยูกับทางกรม ที่ เขาจะจัดสรรมา อยางนอยสองสาม

เสนทางในแตละปนั้น เราไดเปนปรกติอยูแลวครับ วันนี้ก็ขออนุญาตท่ีจะขอความ

กรุณาทานสมาชิกนะครับ ในเร่ืองของการเห็นชอบในญัตติที่เสนอในวันนี้ครับ 

ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   คิดวาทางฝายสภา ฝายนิติบัญญัติ ก็ไดอภิปรายรายละเอียด สอบถาม

ทางฝายทานผูบริหาร ฝายผูบริหารไดตอบอยางละเอียดแลวนะครับ คิดวาคง

ละเอียดพอสมควร  มีทานใดเพิ่มเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม 

ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๑๙ ทาน ครบองคประชุมครับ  ผมจะ

ขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายเงินสะสมองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒  จํานวน ๕ โครงการ วงเงิน 

๓๘,๗๓๖,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ จํานวน ๑๙ เสียงครับ  สมาชิกทานใดไม

อนุมัติใหจายเงินสะสมองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๒  จํานวน ๕ โครงการ วงเงิน ๓๘,๗๓๖,๐๐๐ บาท  โปรดยกมือครับ  ไมมี

นะครับ  งดออกเสียงไมมีนะครับ  

 มติท่ีประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหจายเงินสะสมองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒  จํานวน ๕ โครงการ วงเงิน 

๓๘,๗๓๖,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๙ เสียง ครับ 

 ระเบียบวาระที่  ๔ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

(คาท่ีดินและสิ่งกอสราง) เพื่อไปตั้งจายรายการใหม เรียนเชิญทานนายกเสนอ

ญัตตคิรับ   

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายก อบจ.ยะลา ผมขออนุญาตทานประธานสภา 

ในญัตติ ระเบียบวาระที่ ๔ และในระเบียบวาระที่ ๕  ผมขออนุญาตใหทานรอง

นายก อบจ.ยะลา ทานรองระเดน  สะมะแอ  เปนผูแถลงเสนอญัตติครับ  ขอ

อนุญาตครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   อนุญาตครับ เรียนเชิญครับ 
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รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน     

(นายระเดน  สะมะแอ) กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ไดรับ

มอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  เพื่อแถลงเสนอญัตติ 

ในระเบียบที่  ๔  ญัตติ  ขออนุมัติ โอน เงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ 

ท่ีดินและสิ่งกอสราง   

 ผูบรหิารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติตอสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โอนไปตั้ งจ ายเปนรายการใหม กองแผนและ

งบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ 

จํานวน ๑๙๑,๐๐๐ บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

 หลักการ  โอนลด  กองแผนและงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ 

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รายการคาบํารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ จํานวน ๑๑,๐๐๐ บาท 

 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่ งก อสราง คาครุภัณฑ  ประเภทคา

บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  รายการ คาซอมใหญ เครื่องจักรกลและ

ยานพาหนะ จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน

บริหารท่ัวไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง รายการ 

คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

 โอนไปต้ังจายรายการใหม  กองแผนและงบประมาณ แผนงานเคหะ

และชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ รายการคาติดตั้งหมอแปลง

ไฟฟาพรอมอุปกรณ จํานวน ๑๙๑,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาติดตั้งหมอแปลง

ไฟฟาพรอมอุปกรณและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน ๑ เครื่อง ณ ตลาดกลาง

สินคาการเกษตรองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา บริเวณสี่แยกมลายูบางกอก 

ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

 เหตุผล  เนื่องจากหมอแปลงไฟฟาซึ่งติดตั้ง ณ ตลาดกลางสินคา

การเกษตรขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา บริเวณสี่แยกมลายูบางกอก 

ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไดเกิดฟาผา ทําใหชํารุด และ 
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รองนายก อบจ.ยะลา  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยะลา โดยแผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษาได 

  ตรวจสอบหมอแปลงไฟฟาท่ีชํารุด และไดพิจารณาแลว เห็นควรใหองคการ 

บริหารสวนจังหวัดยะลาจัดหาหมอแปลงไฟฟาใหมแทน ซึ่งจะคุมคากวา 

 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ

รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา

ทองถ่ิน 

 จึงไดเสนอญัตติเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาพิจารณา

อนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ ดังกลาวตอไป ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีทานสมาชิกสภาจะอภิปรายไหมครับ เชิญครบั เชิญทานวรเกียรติครับ         

(นายมะดารี  ยะยือริ)   

นายวรเกียรติ  ไชยชนะ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายวรเกียรติ  ไชยชนะ  สมาชิกสภา อบจ.เขต ๒ อําเภอเมือง ในญัตติ

ดังกลาวครับ โดยภาพรวมผมก็เห็นดวยครับ คิดวาทานสมาชิกหลายทานเห็น

ดวย แตจะมีขอสังเกต เพราะวาในสวนนี้ปรึกษากับทานสมาชิกสภา เขตเมือง

ยะลา ทานเฉลิมพล ก็มีแนวคิดตรงกันวา นาจะตั้งขอสังเกตอยูนิดเดียวครับ 

เพราะรายละเอียดในญัตติดังกลาวนั้น ถาพิจารณาแลวนั้น มันนอยมาก เหตุผล 

ในการกลาวอางวา โอนตั้งจายเปนรายการใหม โดยเฉพาะเร่ืองหมอแปลงไฟฟา

ท่ีชํารุดบกพรอง ดังนั้น ในการชํารุดบกพรองของทรัพยโดยทางกฎหมายแลว 

โดยทั่วไปนะครับ เวนแตสัญญาจะกําหนด ถาเปนการเหตุสุดวิสัย วาตภัย 

อุทกภัย ไฟไหม ไมอาจกาวลวงได ปรกติแลวในสวนนี้ คนที่ติดตั้งตองรับผิด ใน

กรณีดังกลาวก็เหมือนกัน ถามีการติดตั้งหมอแปลง ขอเท็จจริงยุติวามีการติดตั้ง

แลว มีการใชแลว เรียบรอยหมดแลว ในการชํารุดบกพรองของทรัพยนั้น ผูใชถา

ไมมีการชํารุดบกพรอง ก็สามารถฟองรองภายในหนึ่งป แตนี้ผมคิดวามันเกินหนึ่ง

ปแลว พอเกินหนึ่งปแลว เรามาดูวาในการติดตั้งนั้น เดิมท่ี อบจ.เราไปใหการ

ไฟฟาติดตั้ งนั้น  ทางดานวิศวกรรมาหรือวิศวกร ติดตั้ งขนาดถูกตองไหม 

สายลอฟาถูกตองไหม ถาสายลอฟาไมถูกตอง เกิดฟาผาขึ้นมา ถามวา อบจ.ตอง

รับผิดไดยังไง ตรงนี้ผมไมทราบ ดังนั้น กระบวนการตรงนี้ ถามันเกิดขึ้นจริงผม

เห็นดวย แตในขณะเดียวกัน ทางวิศวกรของเรา ซึ่งมีการไฟฟาตรงนี้ เคยมี

ความเห็นแยงไหมในกรณีที่วาในการติดตั้ง ทํามาตอเนื่องกันมาเรียบรอยหมด 

คือ มันคานกับหลักการโดยทั่ว ๆ ไป วาถามันชํารุดบกพรองแลว ถามีฟาผา 

อุทกภัย ไฟไหม นั้น ไมเกิดจากเรากระทํา เราไมตองรับผิดแลว ประการตอมา 

ต้ังขอสังเกตวา ในการชํารุดบกพรองนั้น เกิดฟาผาปบ มันเสียหายไปเลยไหม กับ 
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นายวรเกียรติ  ไชยชนะ ฟาผาปบแตมันใชไดบางสวน เราก็ยังใชอยู จนกระทั่งชํารุดบกพรอง ตรงนี้มันมี

ปญหา แตถาบนพื้นฐาน ถามีการฟาผาโดยท่ัว ๆ ไปแลว ในทางวิศวกรรมเขาทํา

มาถูกตองแลว เกิดฟาผา เราไมตองรับผิด ผมขอตั้งขอสังเกตแคน้ีครับ ขอบคุณ

ครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญครับมีทานสมาชิกจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ  

(นายมะหะมะ  วาแมดีซา)  ไมมีนะครับ ถาไมมี เชิญผูบริหารชี้แจงครับ เชิญทานรองนายกครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายก อบจ.ยะลา ไดรับมอบหมายจากทาน

นายก อบจ.ยะลา เพ่ือชี้แจงประเด็นขอสังเกตของทานสมาชิกสภาจากอําเภอ

เมือง กอนอื่นก็ตองขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ไดนําเสนอและก็เปนหวง ได

เสนอแนะในเร่ืองดังกลาวเมื่อสักครูนี้ อันนี้ทางองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

ไมไดนิ่งนอนใจ เพราะในสัญญานั้นก็ไดมีขอตกลงเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งก็ตอง

ปฏิบัติตามสัญญาที่มีไว ซึ่งการชํารุดในครั้งนี้ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยะลา 

โดยแผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา ไดตรวจสอบหมอแปลงไฟฟาท่ีชํารุดครับ 

และพิจารณาแลวไดแนะนําใหองคการบริหารสวนจังหวัดยะลานั้น ดําเนินการ

จัดหาหมอแปลงใหมแทน ซึ่งจะคุมคากวาท่ีไปซอม เพราะฉะนั้น เร่ืองสิ่งเหลานี้ 

ในเม่ือคุมคากวาที่เราไปซอม ก็เลยตองดําเนินการในเร่ืองเหลานี้ครับ โดยขอ

อนุมัติจากสภาในจํานวนวงเงิน ๑๙๑,๐๐๐ บาท ในสวนที่ เพ่ือนสมาชิกได

แนะนํา ก็ตองขอขอบคุณครับ ซึ่งทางองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จะได

ดําเนินการตามที่ทานไดนําเสนอ เพ่ือการตรวจสอบ หมอเดิมนั้น อบจ.ยะลา ได

จางเอกชนติดตั้งครับ ของเดิม อบจ.ยะลา ไดจางเอกชนเพ่ือติดตั้ง ซึ่งมิใชการ

ไฟฟา ในเม่ือชํารุดในรอบนี้อันเนื่องมาจากฟาผาครับ ทางองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลาไดเล็งเห็นถึงความเดือดรอนของผูคาในบริเวณตลาดเกษตรของ

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ที่มลายูบางกอก ก็เลยไดนําเสนอใหทางการ

ไฟฟาไดตรวจสอบ และพบวาถาหากซอมนั้น จะเสียคาใชจายมากกวา ได

ผลตอบแทนที่ไมดี ก็เลยนําเสนอใหองคการบริหารสวนจังหวัดยะลานั้น จัดหา

หมอแปลงใหมแทน ซึ่งจะคุมคามากกวา ในสวนของการติดตั้งอะไรตาง ๆ นั้น 

ตามที่ทางสมาชิกที่เคารพเมื่อสักครูไดแนะนําใหมีการตรวจสอบก็ยินดีครับ ก็

ตองขอขอบคุณครับ องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาก็ยินดีที่จะตรวจสอบ

ภายใตเงื่อนไขและก็สัญญาที่เรามีไว ครับขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานเฉลิมพล ครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.เขต ๓ อําเภอเมือง นิด

เดียวครับ ประเด็นที่ทางฝายบริหารทานไดอธิบายแลว แตวาความเห็นผมที่จะ 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ เพ่ิมเติมคือจริง ๆ แลวในหลักการนั้น ที่เห็นดวยกับทานวรเกียรติ ประเด็นอยู

ตรงนี้ทาน ประเด็นอยูที่วา จะซอมหรือซื้อนั้น มันคงจะไมเปนสาระสําคัญหลัก 

แตประเด็นวา อบจ.จะตองรับผิดชอบกับเหตุสุดวิสัยนี้ ความหมายที่ผมถาม

อยางนี้ ความหมายอยูตรงนี้วา เดิมหมอตัวนี้ เราซื้อและไปติดตั้งแลวเราตองสง

มอบใหกับการไฟฟาเปนผูดูแลอันนี้หลักทั่วไป แตวาผมไมเห็นวาการไฟฟาเขามา

ทําสัญญากับเราไวอยางไรอันนั้นผมไมทราบ ที่นําเรียนเปนขอสังเกตน้ัน ที่ผม

เห็นดวย เราก็ตองไปดูในหลักการนี้วา เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย เราซึ่งเปนคนซื้อให

เขาดูแล เราจะตองรับผิดชอบ แมวาจะเปนการซอมหรือเปนการซื้อใหม อันนั้น

ผมถือวามันเปนเรื่องไมสําคัญ ถามวาความรับผิดชอบนี้ เพราะการไฟฟา เขาก็

เปนรัฐวิสาหกิจที่จะตองดูแลเรื่องนี้ ขอสังเกตที่พูดในเวทีนี้ ความหมายก็คือวา 

ทานไปดูเรื่องนี้นิดหน่ึงวา การขอญัตติเงินไมเยอะแสนกวาบาท แตวาถาสมมุติ

วาเปนหนาท่ีของการไฟฟา เขาก็ตองดูแลรบัผิดชอบ แตถาเปนหนาที่ของเรา เรา

ก็ซื้อ ซึ่งคงจะถูกตองในคําแนะนําวาซื้อดีกวาซอม แตประเด็นของขอสังเกตใน

ฐานะนักกฎหมาย วาเงื่อนไขเดิมนั้น เขาวาอยางไรที่เปนลายลักษณอักษร 

เพราะเราซื้อไปแลวตองมอบสิ่งนี้ใหกับเขาเปนคนดูแลรักษา ประมาณน้ัน ดวย

ความเคารพครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานนายกครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายก อบจ.ยะลา ในเร่ืองของหมอแปลงไฟฟาที่เรา

จําเปนที่จะตองซื้อใหม ก็เนื่องจากหมอแปลงเดิมที่เราใชงานมานาน เกิดชํารุด

เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ก็คือในเรื่องของฟาผา ซึ่งการซื้อใหมตรงนี้ ทราบวาเราจะ

ใหทางไฟฟาเปนผูมาติดต้ัง เพราะฉะน้ัน เงื่อนไข ตาง ๆ  ระยะเวลาของการ

ประกันก็เปนไปตามที่การไฟฟาเขาสามารถที่จะดําเนินการภายใตเงื่อนไขที่เขา

สามารถทําได แตเทาท่ีทราบ ระบบปองกันในเรื่องของหมอแปลงไฟฟา ที่

เก่ียวกับเรื่องฟาผานั้น การไฟฟาสามารถทําไดในระดับหนึ่ง แตถาเกิดจากเหตุ

อ่ืน ๆ อยางเชน นก อะไรตาง ๆ ที่เกิดจากการระเบิดเพราะนกบินไปเกาะ อันนี้

ก็สามารถที่จะซอมแซมไดครับ ผมเขาใจวาจากการที่เราแจงใหการไฟฟามา

ตรวจสอบนั้น การไฟฟาดูแลววา ถาซอมแลวมันไมสามารถที่จะใชดีกวาซื้อใหม 

หรือซอมไปแลวมันไมคุมคากับงบประมาณท่ีจะตองซอม แตคิดวาเงื่อนไขตาง ๆ  

ท่ีเราจะใหการไฟฟาดําเนินการนั้น เราก็จะพยายามทําใหรัดกุมมากท่ีสุด เชน ที่

ทานสมาชิกไดนําเสนอ แตถาเหตุสุดวิสัยจริง ๆ ที่อยูนอกเงื่อนไขตาง ๆ นั้น เรา

ก็จําเปนที่ จะตองดําเนินการในเรื่องของการซอมหรือการติดตั้ งใหมดวย

งบประมาณของเราเอง แตถาอยูภายใตเงื่อนไขขอกําหนดที่การไฟฟาจะตอง

รับผิดชอบ การไฟฟาก็ตองรบัผิดชอบ อันน้ีอยูที่เงื่อนไขสัญญา แตในชวงของ 
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นายก อบจ.ยะลา การฟาผา ในชวงเวลานั้น ไมใชเฉพาะพื้นที่ตลาดเกษตรอยางเดียว หลาย ๆ บาน 

หลาย ๆ ครอบครัว ก็เกิดเหตุสุดวิสัย ทําใหโทรทัศนเสียบาง ตูเย็นเสียบาง ซึ่ง

บานพักของผมเอง ก็อยูใกล ๆ ละแวกนั้น โทรทัศนเสียไปสองเครื่อง ซึ่งจุดที่ลง

จริง ๆ ลงที่ตลาดเกษตร แตมันกินอาณาเขตกวางมาก แสดงวาฟาผาหนักมาก

นะครบั เพราะฉะนั้น ลักษณะของฟาผารุนแรงอยางนี้ ผมคิดวาการซอมนั้น มัน

ไมคุมคา แตไมใชผมคิดเอง การไฟฟามาตรวจสอบแลว ก็คิดวาตัวใหมนั้น เราก็

จะใหการไฟฟาติดตั้ง และเขาจะดูแลอะไรบางนั้น ก็เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด

ในสัญญาครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ทานวรเกียรติ พอใจไหมครับ เชิญครับ 

นายวรเกียรติ  ไชยชนะ  เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ  ก็ในสวนของประเด็น แตวาจะมี

การศึกษาตอเนื่องอีกนิดหนึ่งครับวา คือการเฝาระวังครับทาน ในสวนนี้อาจจะมี

ทางวิศวกรของเราไปดูแลสักหนอย ในเร่ืองสายลอฟา ขอสังเกตแคนั้นครับ 

ขอบคุณครับทาน  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ตอบตรงประเด็นดีครับ มีทานใดเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไม

มีผมจะขอมติท่ีประชุมครับ ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๑๗ ทาน 

ครบองคประชุมครับ ผมขอมติท่ีประชุมครับ  สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง เพ่ือไปต้ังจายรายการใหม โปรดยกมือครับ จํานวน ๑๗ เสียง    

สมาชิกทานใดไมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง เพ่ือไปต้ังจายรายการใหม  โปรด

ยกมือครับ  ไมมีนะครบั  งดออกเสียง ไมมนีะครบั  

 มติที่ประชุม   เปนเอกฉันท   อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง เพ่ือ

ไปตั้งจายรายการใหม จํานวน ๑๗ เสียง   

 ระเบียบวาระท่ี ๕  ญัตติ ขออนุมั ติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑที่ดิน

และสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ)  เรยีนเชิญทานนายกครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายก อบจ.ยะลา  ไดรับมอบหมายจากทาน

นายก อบจ.ยะลา เพ่ือแถลงเสนอญัตติ ในระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ ขออนุมัติ

แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ)   

 ผูบรหิารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติตอสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา เพ่ือขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
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รองนายก อบจ.ยะลา  รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

 หลักการ  แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งไวในสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง คา

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ รายการคาติดตั้งระบบกลองวงจรปด

บริเวณแหลงทองเท่ียวบอน้ํารอนเบตง จํานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน คา

ติดตั้งระบบกลองวงจรปดบริเวณบอน้ํารอนเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

จํานวน ๑ ระบบ ประกอบดวย 

 ขอความเดิม 

 ๑. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่  ความ

ละเอียดไมนอยกวา ๒.๐ ลานพิกเซล จํานวน ๒๖ ตัว 

 ๒. อุปกรณ บันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) 

แบบ ๑๖ ชอง พรอมหนวยจัดเก็บขอมูล ขนาดไมนอยกวา ๑๖ TB จํานวน ๒ ชุด 

 ๓. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด  

๑๖ ชอง จํานวน ๒ ชุด 

 ๔. เครื่องสาํรองไฟฟา ขนาด UPS ๑๐๐๐ VA จํานวน ๑ เครื่อง 

 ๕. โทรทัศน แอล อีดี (LED TV) ขนาดไมนอยกวา ๓๒ นิ้ว จํานวน  

๑ เครื่อง 

 ๖. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ จํานวน ๑ ตู 

 ๗. พรอมอุปกรณและงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลง

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔) หนา ๓๓ ลําดับที่ ๑  

 - ตั้งจายจากเงนิรายได  (สํานักปลัด อบจ.) 

 ขอความใหม 

 ๑. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงท่ี ความละเอียด

ไมนอยกวา ๒.๐ ลานพิกเซล จํานวน ๑๖ ตัว สําหรับวงเงินงบประมาณและ

ขอความอ่ืนคงเดิม 

 เหตุผล  เนื่องจากไดตรวจสอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวปรากฏวา รายการคาติดตั้งระบบกลองวงจรปด

บริเวณแหลงทองเที่ยวบอน้ํารอนเบตง จํานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ขอที่ ๑ ไดพิมพ

จํานวนกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงท่ี คลาดเคลื่อนจาก 
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รองนายก อบจ.ยะลา  ขอเท็จจรงิ และไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 

 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปน

อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 จึงไดเสนอญัตติเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาพิจารณา

อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ ดังกลาวตอไป ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญสมาชิกอภิปรายครับ เชิญทานเฉลิมพล ครบั 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ  สมาชิกสภา อบจ.เขต ๓ อําเภอเมือง  ผม

ขออนุญาตใชเวลาอีกไมนานนะครับ ประเด็นท่ีขออนุญาตทานประธานสภา วันนี้

ญัตติในการขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย สาระสําคัญ

ท่ีจะขออนุญาตชี้แจง อภิปรายน้ัน ไมไดเกี่ยวกับตัวเงินครับ แตวาเก่ียวกับ

ขอสังเกต ผมดูวางานนี้ท่ีรับผิดชอบนี่เปนสํานักปลัดครับ แลวบังเอิญวาเราเพ่ิง

ผานงานโคมไฟ ซึ่งเขาใจวาวัสดุอุปกรณที่เราจะนําไปใช ก็คือ ที่บริเวณบอน้ํา

รอน การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท กับกลอง 

๑๖ ตั ว  ที่ แก ไข  ตั วละ ๒  ล าน พิก เซล  และก็ อุปกรณ  Network Video 

Recorder และ TV ผมเองผมถือวางบประมาณเทานี้กับอุปกรณดังกลาว ขอ

อนุญาตท่ีทานรองนายกไดกลาวนั้น ก็อยูในวิสัยที่รับได ไมถึงกับเปนการใช

งบประมาณท่ีกระโดดไปกระโดดมา หรือวาเกินกวาเหตุ แตขอสังเกตท่ีกระผม

อยากจะนําเรียน ที่ประชุมเราแหงนี้ ผมมีขอสังเกตอยางน้ีครับ ๒ ลานพิกเซล 

๑๖ ตัว และอุปกรณที่อานทั้งหมดนั้น มีอุปกรณของวัสดุเหลานี้ มีหลากหลาย

ราคา มีแหลงผลิตที่แตกตาง มียี่หอที่ไมเหมือนกัน ขอสังเกตของผมนี้ ท่ีจะถูก

บันทึกไว ก็อยากที่จะฝากไปยังสํานักปลัด ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจาง เรา

ควรจะยึดถือวัสดุอุปกรณที่อยูในโหมดของสวนกลาง ๆ เพ่ือใหใชไดสมประโยชน 

เพราะวากลองนั้น กลองวงจรปดน้ัน ขนาด ๒ ลานพิกเซล มันมีตัวหนึ่งแคหลัก

รอย และก็หลักพัน และก็หลักหลาย ๆ พัน เราจะไดยินอยูเสมอ ๆ ครับ พอ

ติดตั้งเสร็จสองเดือนจบกัน อันนี้ยกตัวอยาง เพราะฉะนั้น ขอสังเกตนี้ ตองฝาก

สํานักปลัด ในเรื่องผานงบประมาณ ผมเชื่อวาสภาเราโดยฝายบริหารนี้ ยินดีที่จะ

ใหดําเนินการเร่ืองนี้ แตที่ตองฝากตอไปวา สํานักปลัดที่รับผิดชอบ ตองไปดูวา

กอนเซ็นตสัญญากันนั้ น สเปคที่ ไดมานั้น ตองดูแหลงที่มาของสเปคดวย 

เพราะวา Chaina ก็มีหลายสเปค เพราะฉะนั้น ขอสังเกตขอแรกที่ผมฝาก ก็คือ

การที่จะตองไปดสูเปคในการนํางบประมาณไปใชนะครับ ในสวนที่สอง ผมเชื่อวา 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ กอนที่จะจัดซื้อจัดจางน้ัน เราตองทําสัญญากัน สวนท่ีสองท่ีเราจะตองดูใน

ขอสังเกตของผมนะครับ ก็คือ การ Service หลังจากการติดตั้งแลวบริษัท

ผูรับผิดชอบจะตอง Service หรือ Man Channel กับรายการอยางไรบาง อันนี้

ผมเชื่อวาคงจะมีระเบียบทางราชการที่กําหนดไว แตวาขอสังเกตที่ผมนําเสนอ

นั้น ในฐานะที่บอนํ้ารอนนั้น เปนเร่ืองท่ีอยางท่ีเราไปนะครับ กลางคืนคอยขางที่

จะมืดมิดอยูแลว กลองที่จะนําไปใชใน ๑๖ ตัว นั้น ตองใหคํานึงถึงประโยชนใช

สอย ไมใชพอมุมมืดแลวกลองใชไมได อันนี้ฝากดวยนะครับ เปนขอสังเกต วา

วัสดุท่ีนํามาใชที่บอน้ํารอนนั้น มันตองเปนวัสดุที่อยางนอยเกรดกลาง แลวตองมี

สมประโยชน มันตองใชไดทั้งกลางวันกลางคืน ผมไปติดในโครงการ ๓๐ ตัวนิด

เดียวทาน ผมไมแนใจวาบอน้ํารอนท่ีเราจะไปติดตรงไหนบาง แตวาบอน้ํารอน

นั้น ถาถามความเห็นผมในเชิงตั้งขอสังเกตนั้น ผมวาอยางนอยมันตอง ๓๐ ตัวข้ึน 

เพ่ือใหครอบคลุม ชัดเจน แตเอาละไมเปนไร วันนี้การขออนุมัติมาเขาขอแกไข

เปน ๑๖ ตัว ๑๖ ตัว ก็ ๑๖ ตัว แตหนึ่ง ๑๖ ตัว กลองอุปกรณนั้นตองมีคุณภาพ

นะครับ TV LED ขนาดไมเกิน ๓๒ นิ้ว มันตองเอาแบรนดที่ เอาไปใชไดจริง 

เหมือนอยางที่ผมนําเรียน มันมีตัวหน่ึงต้ังแต ๒,๙๐๐ จน ๑๐,๐๐๐ กวาบาท 

เพราะฉะนั้น ตัวนี้ตองดูดี ๆ นะครับ ในการจัดซื้อจัดจางนั้นตองดูดี ๆ เพราะวา

เรานอกจากจะดูคุณสมบัติท่ีตองมีก่ีนิ้ว ตองมีกี่พิกเซล แลวเราตองดูวาแบรนดที่

เขาสรางน้ัน ขนาดไหนอยางไร นี่เปนขอสังเกตที่ผมฝากไว เพื่อใหกับบริษัทที่จะ

มาดําเนินการจัดซื้อจัดจางในการทําโครงการนี้ครับ ใหสัมฤทธิ์ผลและก็

งบประมาณท่ีใชไปเกิดประโยชนสูงสุดกับพ่ีนองประชาชนท่ีเราจะใชดูแลในทุก ๆ 

เรื่องในการติดตั้งกลองวงจรปดในบอนํ้ารอน ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ถาไมมี เชิญ 

ทานนายกครับ ทานรองครับ   

รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายก อบจ.ยะลา  ไดรับมอบหมายจากทาน

นายก อบจ.ยะลา ทางฝายบริหารก็ตองขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่มีความเปนหวง

เปนใยในเร่ืองผลประโยชนของประชาชนครับ ในเรื่องเหลานี้ ทางองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลาไมไดนิ่งนอนใจในเรื่องของคุณภาพ เนื่องจากวาคุณภาพนั้น เรา

ก็ปฏิบัติของกระทรวง ICT กําหนด ที่เขาไดกําหนด ในเร่ืองของคุณภาพของ

อุปกรณอะไรตาง ๆ เราก็ปฏิบัติตามสิ่งเหลานี้ ซึ่งจะตองผานคณะกรรมการ

กําหนดราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร กระทรวงมหาดไทย จังหวัด

ยะลา เพราะฉะนั้น ตองผานสํานักงานคณะกรรมการที่ตรวจสอบ สํานักงาน

กําหนดราคากลางพื้นฐานคอมพิวเตอร กระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา และก็

อุปกรณตาง ๆ นั้น ก็เปนอุปกรณที่ทางกระทรวง ICT ไดกําหนดมาตรฐาน 
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รองนายก อบจ.ยะลา เรียบรอยแลวครับ ที่เพ่ือนสมาชิกไดแนะนําใหทางฝายผูบริหารนั้นดําเนินการใน

เรื่อง  ตาง ๆ นั้น เพ่ือผลประโยชนของประชาชน ก็ตองขอขอบคุณทานสมาชิกที่

ไดอภิปรายเมื่อสักครูครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีผมจะขอ

มติที่ประชุมครับ เลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๒๐ ทาน ครบองคประชุม

ครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ)  โปรดยกมือครับ จํานวน ๒๐ เสียง  สมาชิกทานใด

ไมอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ) โปรดยกมือ

ครับ ไมมีนะครับ  งดออกเสียง ไมมีครับ  

 มติที่ประชุม  เปนเอกฉันท   อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ) จํานวน ๒๐ เสียง  

 ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอื่น ๆ มีไหมครับ เชิญครับทานเฉลิมพลครับ  

ทานเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ ์   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ  สมาชิกสภา อบจ.เขต ๓ อําเภอเมือง ขอ

อนุญาตสั้น ๆ ตอนนี้เที่ยงกวาแลวสามนาที แตวามันมีเหตุจําเปนท่ีจะตองนํา

เรื่องนี้มากลาวนิดหนึ่ง เพ่ือที่จะใหทานประธานผานไปยังฝายบริหารนั้นไดทราบ 

เรื่องที่อยากจะเขามานําเรียนในวันนี้ก็คือ เรื่องของบอน้ํารอนท่ีพึงขอผานญัตติที่

เราจะทํากลองวงจรปด ในการจัดการในเรื่องงานโคมไฟที่ผานมานั้น ถามมาถึง

วันนี้เทาที่ฟงสอบถามมา ก็ไดรับความชื่นชม ไดรับการยกยองกับสมประโยชนใน

การดําเนินการที่ผานมา ในฐานะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลาภายใตการนําของทานมุขตาร  มะทา  ในองคการบริหารสวน

จังหวัดนะครับ แตสิ่งหนึ่งที่กระผมอยากจะนําเรียน ผมไปรวมงานดวยนะครับ 

และก็เพ่ือนสมาชิกเราไปกันหลายทาน ความแปลกใหมสําหรับปนี้ก็ดั่งที่ทานได

เห็นนะครับ หนึ่งเราใชงบประมาณอยางจํากัด สอง Area ที่เราดําเนินการกันมา

นั้นก็อยางที่เราทราบ ผมเองผมมองในแงมุมดีวา เราไมอยากจะพูดในขอบกพรอง 

แตเรากําลังจะพูดในสวนที่เราตองการที่จะเติม ตองการที่จะเดินไปขางหนา 

ตองการท่ีจะไดรับการแกไข ตองการใหงานวันโคมไฟที่จะจัดข้ึนที่บอน้ํารอนนั้น 

มีสืบเน่ืองอาจจะเปนประเพณี ยํ้านะครับ อาจจะเปนประเพณี เพราะที่นั่นมัน

เปนหลากวัฒนธรรม มันเปนพหุวัฒนธรรม ถาเราจัดได เราสรางได องคการ

บริหารสวนจังหวัดของเรา มันจะถูกจารึกวางานนี้  คนที่ เขาเริ่ม ๆ มาเขา

ดําเนินการมาอยางไรนะครับ จัดครั้งที่หนึ่ง ผมไมไดไป ครั้งที่สองผมไมไดไป แต 
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ทานเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  วาครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ชาวบานแถวนั้น เพื่อนพองนองพ่ีเขาชมชื่นเปนอยางย่ิง 

เขาชื่นชมมากวาองคการบริหารสวนจังหวัด มีความกลา กลายังไง กลาที่บางคน

เขาบอกวากลางวันกลัวงู กลางคืนนี่กลัวผี ถาไปที่บอน้ํารอนทุกทีแลวจะคุยกับ

องคกรเมืองนอกน้ัน เขาก็จะบอกในทัศนของเขา วาไอนั่นยังไมดี ไอนี่ก็ยังใชไมได 

ผมก็กําลังจะโตและก็ตอบเขาวา ที่เห็นวันนี้ มันดีกวาสิบปที่แลวเยอะ ปนี้เราไป

เราไมเจอข้ีหมา แตสิบปที่แลวเราเดินหลุมระเบิดข้ีหมา ปนี้เรามีแสงสวาง สิบปที่

แลวโอ โหแบบ มันโหยหวนนะครับ เพราะฉะนั้ น  ท่ีนํ าเร่ืองนี้ มาพูดก็ให

หมายความวาองคการบริหารสวนจังหวัดมีการพัฒนาการในการดูแลที่นี่ คิดถึง

ยะลา รอยทั้งรอยตองคิดถึงเบตง เพราะฉะนั้น ผมจึงเรียนวา งานตอไปนี้นะครับ 

คงจะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกเยอะ เม่ือวานซืนผมประชุมคณะแผน มี

ตัวแทนจากหอการคา เขาก็มีความเห็นนั่นมีความเห็นนี่ ผมกําลังจะเรียนทาน

ประธานผานไปยังฝายบริหาร และเพ่ือนสมาชิกสภาวา หนึ่ง ตอไปงานโคมไฟน้ัน 

เราจะตองหากัลยาณมิตร เราจะตองมีกลยุทธใหม นับแตปตอ ๆ ไปที่เราจะจัด 

หนึ่ง จังหวัดจะตองรวมกับเราไหม สอง ททท.จะตองรวมกับเราไหม การท่ีเขา

รวมมาเปนเจาภาพ การที่เรา Connection ไดประเภทเอาปายมาตั้งอยางเดียว

แลวบอกวาเปนการรวมงาน อันนี้ไมเอา อันนี้ขอสังเกตที่หนึ่งครับทาน ฝากทาน

ปลัด เพ่ือวาปหนาจะไดดีกวานี้ การทองเที่ยวจะตองรับรู และการทองเท่ียว

จะตองใชงบประมาณ จังหวัดจะตองเขามาเปนเจาภาพรวม แมวาเม็ดเงินที่เราให

ไปนั้น ลานกวาบาทน้ันมันนอยหรอก เราอาจจะใหมากกวานี้ ถางานชิ้นนี้ประสบ

ความสําเร็จ และผมเชื่อวาความตองการของผูบริหารโดยเฉพาะทานนายกน้ัน 

ทานยินดีที่จะทําใหงานนี้ย่ิงใหญขึ้น ๆ ในประเด็นนี้ผมเรยีนวาผมชื่นใจ และมีคน

จากเชียงรายโทรมาหาผม หลังจากที่ไดเห็นคลิปสัมภาษณทานนายก วันที่เราอยู

ดวยกัน หลายคนเขามีความรูสึกวาวันนี้ เบตงเปนพหุวัฒนธรรม ที่คนอิสลามกับ

คนจีน มาคละเคลากันไดจริงหรือ นี่ขอที่หนึ่ง ที่เขาถาม เพราะอาหารท่ีขายทาง

ดานหลัง จะมีทั้งวัยรุนอิสลามเดินกิน จะมีทั้งวัยรุนจีนเดินกิน ประการที่สอง จาก

ท่ีขึ้น Youtube คนดูทั้งประเทศ ความรูสึกที่เขาสัมภาษณทานนายกสั้น ๆ มันไป

ทําใหคนอื่น ๆ เชื่อมั่น นายกองคการบริหารสวนจังหวัดของเรา ไมไดเปนผูบังคับ

หนวยในเรื่องของความมั่นคง ไมไดเปนผูบังคับหนวยเรื่องของการที่จะ Present 

เราไมไดดีหนาที่ในการที่ตองไปประชาสัมพันธการทองเที่ยว แตวาวันนี้ฝาย

บริหาร ทานปลัด สํานักปลัด สมาชิกสภา ไปเดินทอม ๆ ไปชวยงานทั้งหมด

ท้ังสิ้น ผลที่ไดรับก็คือหนาตาของการทองเท่ียว ประโยชนการจัดซื้อการขายเกิด

กับพ่ีนองในเขต เกิดกับชาวบาน แบรนดของจังหวัดไดกับคนทั้งประเทศ วาออ

นี่เบตง เบตงเที่ยวได เบตงสงบ เบตงดีจริงนะ ซึ่งมันดีอยูแลว ตอนที่ผมประชุม

แผน เขาเปรยีบเทียบ อันนี้นักวิชาการครับ เปรยีบเทียบบอน้ํารอน เหมือน 
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ทานเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  ทองคาํ ทําอยางไรเราจะมาชวยกันขึ้นรูปใหทองคํานั้นมีมูลคาเพ่ิม ผมเชื่อวาสิ่งนี้

ตองฟง เพราะฉะนั้น ที่นํามาเรียนทานประธานดวยความเคารพ มันไปกินเวลา

คนอื่นเขาบาง เพราะวาพอเราไดไปเห็น เราไดไปสัมผัส สรุปในเบื้องตนวางานที่

จะทําอยางนี้ เราตองมีกัลยาณมิตรหลาย ๆ ฝาย เรื่องท่ีหน่ึง เรื่องที่สอง เราทํา

แลวการประชาสัมพันธของเราจะตองดีกวาเกา ซึ่งดีอยูแลว แตมันยังดีไมพอ เชน 

เราไมเห็นปาย โคมไฟ อันนี้ขออนุญาตแคขอสังเกต เราไมเห็นปาย เห็นไหมครับ

มวยจะชกสักทีมันยังมีปายเลย เห็นใชไหมครับ เพราะฉะนั้น งานเราระดับนี้

ตอไปนั้น มันตองมีสื่อประชาสัมพันธ มันตองมีการประดับประดา เปนไปไดไหม

ครับ มันจะตองเร่ิมจากถนนทางเขา เมนของ ๔๑๐ เขาไปเลย แตวาถาองคการ

บริหารสวนจังหวัดทําฝายเดียวน้ัน     ก็เสมือนหน่ึงวาเราเปนการใชงบประมาณ

ท่ีเกินกวาเหตุ   เพราะฉะนั้น   คนที่ไปจัดงานขององคการบริหารสวนจังหวัด  

ผมบอกกับทุก ๆ คนที่ผมรู จัก วาวันนี้ เขามาดวยใจ เขาจัดงานดวยใจ ใช

งบประมาณเปนเร่ืองเงินของรัฐ เพราะฉะนั้น สวนนี้ผมอยากจะเรียนทาน

ประธานดวยความเคารพวา ตอไปงานลักษณะอยางนี้ เราควรจะตองจัดในเรื่อง 

PR เราจะตองมีสหสาขา หรือหัวหนาทองเที่ยวเบตง เขาไปคืนสุดทาย คืนวันที่ ๓ 

เขาก็ไป เขาบอกวาเขาไมรูวามีงานนี้ที่นี่  เหตุ ท่ีผมเอาเรื่องนี้มาเรียนในหอง

ประชุมสภาของเรานั้น นั่นก็หมายความวากอนงานในการประชาสัมพันธของเรา

นอยไปหนอยนะครับ สอดรับกับที่ผมบอกวา ตอไปนี้ถาเราจะจัดงานอยางนี้ 

เรื่องการประชาสัมพันธของเรา มีความสําคัญและก็จําเปน เพราะหลังจากงาน

ผานไปแลว นี่โทรศัพทมาจากเชียงราย ทานประธานสภาดวยความเคารพ เพ่ือน

ท่ีเราไปเจอ เขาบอกวางานที่เบตงเขาจัดอยางนี้มีดวยหรอ ผมบอกวามี เขาก็ดู

จากที่ทานนายกขึ้น Youtube สัมภาษณ เพราะฉะนั้น ดวยความเคารพ ประเด็น

นี้นะครับ เลยสอดคลองกับเมื่อตะกี้ การขอใชงบประมาณในการที่จะเขาไปดูแล

บอน้ํารอน เลยฝากทานปลัดดวยความเคารพนะครับ ใหดูแลในการจัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณที่ใชประโยชนไดจริง ๆ และก็สวนสุดทายการจัดงานลักษณะอยางนี้ 

องคการบริหารสวนจังหวัดเราออกเงินออกแรง แตวันนี้เราตองพยายามที่จะ

ขยายสาขา สุดทายครับทาน ที่วันนี้เราตองดูครับ คือ ในเร่ืองของนักวิชาการ 

เมื่อวานกองแผนเขามา รองคณบดีเขาพูดประเด็นหลายประเด็นนะครับ เขาพูด

ถึงขนาดวาบอน้ํารอนนี่ ถาจะใหบอน้ํารอนดีไดเขาบอกวาตองใหเอกชนเขามาทํา 

แตอันนั้นมันไมไดเปนวัตถุประสงคขององคการบริหารสวนจังหวัดในการคากําไร 

แตขอเท็จจริงมันเปนอยางนั้นจริง ๆ นะครับ อีกเรื่องหนึ่งกอนสุดทายบอน้ํารอน 

มันจะหมดสัญญาในปหนา คือสัญญาเชามา ๙ ปแลว ผมกําลังจะเรียนวา

เพราะฉะนั้น ถาทานปลัดยังคงมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในเรื่องนี้อยู ฝากตอไป

เสียเลยครับวา ทานไดโปรดไปดูเร่ืองราวในการท่ีจะใชบอน้ํารอนในอนาคตที่จะ 
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ทานเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ เปดใหเอกชนเขามาประมูล เพราะวานิดหนึ่งนะครับทานประธานดวยความ

เคารพ บังเอิญวันท่ีสองท่ีผมไปขออนุญาตที่ตองเอยนามไปกับทานสัณฑนพ ผมก็

พยายามที่จะเดินไปดูขางหลัง Area วาของเราน้ันมันมี Area สักแคไหนอยางไร 

ก็ไปเจอผูเชา ไปเจอเจาตัวผูเชาจริง ๆ เลย ผมจําชื่อไมได ผูเชาเขาบอกวาเขานี้ 

ลงทุนไป ๑๓ ลาน ไมไดกลับ เงินไมไดกลับคืนสักบาทหนึ่ง เขาพูดอยางนี้กับคุณ

สัณฑนพ ผมไมไดแสดงตัววาผมเปนสมาชิก แตคุณสัณฑนพ นั้น เขาจําได ผมได

ยินอยางนี้ ผมมีความรูสึกเลยวา มันเปนไปไดหรือ แตวาไมไดโตเถียงครับ เขา

บอกเขาไมไดคืน เขาขาดทุนมากเลย และผมถามวามันจะหมดแลว แลวจะเชาตอ

ไหม เขาบอกวาเขาจะเชาตอ มันมีสนามบินแลวตอไปโนนนี่นั่นมันจะดีขึ้น ผม

ถามวาพวกนี้มันไมทําใหดีข้ึนกอนเหรอ ทําไมที่เก็บเงินกับท่ีไมเก็บเงิน ที่ไมเก็บ

เงินมันดูสะอาดสะอานนะ แตท่ีเก็บเงินทําไมมันดูรกรุงรัง มันดูนากลัว ผมถึงบอก

นายอําเภอเขาไปที่นี่ห รือปลาวท่ี เขากลัวงู มันไมใช ท่ีของ อบจ.นะ นี่ผม

ยกตัวอยางใหฟง ยกตัวอยางความรูสึกที่เราไดไปสัมผัส ทานประธานผานไปยัง

ทานนายก เพราะฉะน้ัน เร่ืองนี้ที่กลับมาที่ทานปลัด ตอไปตองพิจารณาแลววาคน

ท่ีจะมาเชาน้ัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีจะใช

ประโยชนใหกับพ่ีนองประชาชน เราจะตองดูแลคนเหลานี้ดวย ขออนุญาตคงจะ

ไมใชคําวาจะตองเอามืออาชีพมาบริหาร ทางรองอธิการเขาบอกวา คุณเฉลิมพล 

ตอไปตองใชวิธีลักษณะของการ Outsource ก็คือ ใหมีคนอ่ืนเขามาทํานะครับ 

กินเวลาสภามาเดี๋ยวทานประธานจะตําหนิเอา สิ่งเหลานี้ท่ีจําเปนจะตองนํามาเลา

นั้น สิ่งที่ ดี ๆ ก็ตองเรียนวาดี และก็สิ่งที่ดีกวาท่ีเขาฝากมาอีกนิดหนึ่งทานนายก 

กอนที่เราจะไปสุสาน เราก็ไปสํานักสงฆ วันนั้นเจอคนเกือบสองสามรอย มันมีคน

หลายหนวย ที่สํานักสงฆนั้นชื่นชมทุกคนวาองคการบริหารสวนจังหวัด เพราะเอา

สีไปให แลวก็พรอมที่จะไปทาสีร้ัวโบสถ และก็หลังจากนั้น ทานประธานสภาทาน

ประธานมะหะมะ ก็ไปท่ีมัสยิด ที่กุโบรนะครับ ไปชวยกันพัฒนานั่นนี่ ผมไปสอง

รายการแลวรูสึกประทับใจมาก แตถาจะใหดีมากกวานั้น กิจกรรมขององคการ

ของเรานั้น ควรที่จะบันทึกรายละเอียดและก็ข้ึน Youtube ไป วาวันนี้องคการ

บริหารสวนจังหวัดไปทําประโยชนใหกับพ่ีนองประชาชนท่ีไหน อยางไร เม่ือใด 

ฝากทานปลัด ถาทําไมได เดี๋ยวนอก หลังเวทีแลวคุยกัน ผมเองผมสวนตัวยังทํา

งาย ๆ แลวไมจําเปนตองใชงบประมาณ ดวยความเคารพครบั  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   คิดวาเราอภิปรายพอสมควรนะครับ ทานนายกมีอะไรเพ่ิมเติมไหมครับ 

ไมมีนะครบั เนื่องจากการประชุมสมัยวิสามัญกําหนด ๗ วัน ครับ ยังมีอีกหลาย ๆ 

ญัตติที่สงมาวันนี้ ซึ่งผมไมสามารถที่จะบรรจุเขามาพิจารณาในวันนี้ได เพราะตาม

ระเบียบไมถึง ๕ วัน ดังนั้นผมขอนัดประชุมคร้ังตอไป ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ 

๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ครบ ๗ วัน พอดีวันปดสมัยดวยครับ ญัตติที่เขามาใหม 
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